

Lãnh Đạo Hội Đồng Portland Public Schools đã bắt đầu tìm kiếm tổng giám đốc tiếp theo cho học khu. Tuyển chọn tổng giám đốc mới là một trong những quyết định quan trọng nhất mà hội đồng trường có thể đưa ra. Hội đồng Portland Public Schools cam kết tìm kiếm người lãnh đạo phù hợp cho cộng đồng đa dạng của chúng ta gồm học sinh, nhân viên, gia đình và cộng đồng tuyệt vời.

Vì việc tuyển chọn người lãnh đạo phù hợp tiếp theo cho học khu là một quyết định quan trọng nên Hội đồng đang ưu tiên sự tham gia của cộng đồng để cung cấp thông tin cho việc tìm kiếm. Hội đồng đã chọn các phòng nhân sự [Human Capital Enterprises](#) nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình lựa chọn và tuyển dụng toàn diện với mục tiêu yêu cầu tổng giám đốc tiếp theo bắt đầu làm việc vào Ngày 1 Tháng 7 Năm 2024.

Tiến trình tìm kiếm sẽ diễn ra theo trình tự sau:

1. **Lên kế hoạch** (Đã hoàn thành): Lựa chọn đối tác tìm kiếm, hoàn thành mốc thời gian tìm kiếm, và thực hiện theo quy trình tìm kiếm được đề xuất với các cập nhật thường xuyên cho cộng đồng.
2. **Sự tham gia của cử tri** (Ngày 7 - 22 tháng 3): Giai đoạn này tập trung vào sự tham gia của học sinh, nhân viên, gia đình và thành viên cộng đồng. Hội đồng sẽ tiến hành một cuộc khảo sát trực tuyến và tổ chức cho hơn 50 nhóm tập trung. Sau đó, Hội đồng sẽ sử dụng các ý kiến phản hồi để đưa ra các tiêu chí tuyển dụng và tuyển chọn tổng giám đốc tiếp theo.
3. **Tuyển dụng** (Ngày 15 tháng 3 - 19 tháng 4): Phòng nhân sự Human Capital Enterprises sẽ quảng cáo và tuyển dụng trên toàn quốc những ứng viên phù hợp với Tiêu chí và Năng lực Tổng Giám Đốc Tiếp theo như đã được phê duyệt.
4. **Tuyển chọn** (Ngày 24 tháng 4 - 1 tháng 6): Giai đoạn này có thể bao gồm các hoạt động với học sinh, nhân viên, gia đình và thành viên cộng đồng; Hội đồng phỏng vấn; và kiểm tra lý lịch toàn diện.
5. **Chuyển tiếp**: Chúng tôi mong muốn được giới thiệu tổng giám đốc mới với tất cả các ban ngành trong cộng đồng trường học. Mặc dù tổng giám đốc học khu mới sẽ không chính thức bắt đầu cho đến Ngày 1 tháng 7 năm 2024, nhưng chúng tôi dự tính các hoạt động hội nhập sẽ bắt đầu ngay sau khi tuyển chọn, bao gồm các cơ hội “gặp gỡ và chào hỏi” trên toàn cộng đồng.

Trong những ngày kế tiếp, quý vị có thể nhận được một liên kết tới Khảo sát Tìm kiếm Tổng Giám đốc. Trong giai đoạn này, ***chúng tôi cần lắng nghe ý kiến của quý vị***. Chúng tôi muốn biết quý vị đánh giá cao điều gì trong thời gian làm việc với Portland Public Schools, những thách thức nào mà tổng giám đốc mới sẽ phải đối mặt và những phẩm chất mà quý vị muốn thấy ở người lãnh đạo tiếp theo của chúng ta. Chúng tôi hy vọng rằng quý vị sẽ dành thời gian để hoàn tất bản khảo sát và chia sẻ nó với bạn bè, gia đình và hàng xóm.

Chúng tôi đã thiết lập [một trang dành riêng trên trang web](#), nơi chúng tôi đăng các cập nhật tiến trình thường xuyên, các câu hỏi thường gặp và mốc thời gian của tiến trình. Nếu quý vị có thắc mắc về quy trình, chúng tôi hoan nghênh quý vị kết nối với chúng tôi tại SuperintendentSearch@pps.net.

Lãnh Đạo Hội đồng Portland Public Schools đã bắt đầu tìm kiếm tổng giám đốc tiếp theo cho học khu.

Hội đồng đã chọn các phòng nhân sự Human Capital Enterprises để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình lựa chọn và tuyển dụng toàn diện với mục tiêu tuyển tổng giám đốc kế tiếp bắt đầu làm việc vào Ngày 1 Tháng 7 Năm 2024.

Vì việc tuyển chọn người lãnh đạo phù hợp tiếp theo cho học khu là một quyết định quan trọng nên Hội đồng đang ưu tiên sự tham gia của cộng đồng để cung cấp thông tin cho việc tìm kiếm. Chúng tôi đã thiết lập một trang dành riêng trên trang web, nơi chúng tôi đăng các cập nhật tiến trình thường xuyên, các câu hỏi thường gặp và mốc thời gian của tiến trình.

Chúng tôi mời quý vị tìm hiểu thêm và theo dõi tại www.pps.net/supsearch.